



บันทึกข้อความ

กรมการกลาง (บุคคล)
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ 503
ว. 5 ส.ค. 2564
13.30 น.

ส่วนงาน สำนักงานคนบตี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โทร.076-276433

ที่ มอ 303/64- 116

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานร้อยละ 16 ของคะแนนรวมของบุคลากร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ผ่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานร้อยละ 16 ของคะแนนรวมของบุคลากรตำแหน่งวิชาการปี 2565 เพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบปี ประเมิน 2565 (มิถุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565) โดยคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 161(7/2564) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และผ่านมติเวียนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คณะฯได้แจ้งให้บุคลากรรับทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขที่รับ 2347
วันที่ 10 ส.ค. 2564
เวลา <input type="checkbox"/> 10.30 <input checked="" type="checkbox"/> 14.30

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระพงศ์ เกิดสิน)
คนบตีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

น.ร.อ.

6 ๘ ๘ 1๘

น.ร.อ.

16 ส.ค. 64

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ



ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานร้อยละ 16 ของคะแนนรวม
ของบุคลากรตำแหน่งวิชาการปี 2565 (ฉบับปรับปรุง)

ตามประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 16 ของคะแนนรวมของบุคลากรตำแหน่งวิชาการปี 2565 ที่ได้ประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปนั้น ในการนี้ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในคราวประชุมครั้งที่ 161(7/2564) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติ เห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานร้อยละ 16 ของคะแนนรวมของบุคลากร ตำแหน่งวิชาการปี 2565 ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ 20 คะแนน

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 20 คะแนนนี้ กำหนดมาจากข้อกำหนด KPIs/OKRs ของมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ในการประเมินสามารถเลือกข้อกำหนดในแต่ละข้อได้ ซึ่งจะใช้ในรอบการประเมินประจำปี 2565 (มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565)

ทั้งนี้ถ้าผู้รับการประเมินไม่มีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ในรอบการประเมินใดให้ 0/20 คะแนนโดยไม่พิจารณาข้ออื่น ๆ

ข้อกำหนด	เงื่อนไข	คะแนน	หมายเหตุ
คุณสมบัติการเป็น อาจารย์ประจำหลักสูตร	มีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี	1 คะแนน	ยึดหลักฐานตามระบบ HRMIS เท่านั้น
	มีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	2 คะแนน	
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร	เป็นกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากประธาน หลักสูตร	2 คะแนน/กิจกรรม	
ผลงานตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล Scopus/ISI	เป็น corresponding author	3 คะแนน/ผลงาน (ISI) 2 คะแนน/ผลงาน(Scopus)	งานตีพิมพ์อื่นๆ สามารถนับคะแนน TOR ในส่วน ที่นอกเหนือจาก 16% ปกติอยู่แล้ว
	เป็น First author	2 คะแนน/ผลงาน (ISI) 1 คะแนน/ผลงาน(Scopus)	
Submitted Manuscript	เป็น corresponding/first author	1 คะแนน/ผลงาน (ISI) 0.5 คะแนน/ผลงาน(Scopus)	*หลักฐานการ submitted ในรอบการประเมิน

ข้อกำหนด	เงื่อนไข	คะแนน	หมายเหตุ
<p>หัวหน้าโครงการที่ได้รับ การสนับสนุนทุนจาก ภายนอก</p>	<p>เป็นโครงการที่มีงบประมาณ 5 แสนบาทขึ้นไป</p>	<p>2 คะแนน/ 5 แสนบาท</p>	<p>ภายนอก หมายถึงภายนอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้เงินงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านทาง มหาวิทยาลัย เช่น งบวิจัย fundamental สามารถนับได้ หัวหน้าโครงการหมายถึงหัวหน้าโครงการใหญ่ หรือ โครงการย่อย คะแนนนี้คือ 2 คะแนนต่อ 5 แสนบาท เช่น นาย ช. เป็นหัวหน้าโครงการ 1ล้านบาทจะได้ 4 คะแนนเป็นต้น</p>
<p>โครงการบริการวิชาการ</p>	<p>เป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมโครงการ</p>	<p>1 คะแนน/ 50,000 บาท</p>	<p>วิธีคิด คะแนน =(งบประมาณรวมทุก โครงการ)/(50000) **งบประมาณของโครงการไม่มีขั้นต่ำของ งบประมาณ</p>

ข้อกำหนด	เงื่อนไข	คะแนน	หมายเหตุ
			**โครงการบริการวิชาการได้คะแนนจากระบบ TOR ปกติอยู่แล้วด้วย
Research Proposal	Submitted	1 คะแนนต่อ 1 submitted	
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย	เป็นหัวหน้าโครงการ	2 คะแนน/ผลงาน	ตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด *นับรวมโครงการจากโครงการงานนักศึกษาปริญญาตรีและวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
	เป็นผู้ร่วมโครงการ	1 คะแนน/ผลงาน	
จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น	บริการวิชาการที่มีรายได้ และริเริ่มจัดด้วยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการเอง	2 คะแนน/โครงการ	จำนวนชั่วโมงรวมไม่ต่ำกว่า 3 ชม. **อื่นๆ สามารถนับคะแนน TOR ในส่วนที่นอกเหนือจาก 16% ปกติอยู่แล้ว
ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ (Editor) ของวารสาร TCI		2 คะแนน/วารสาร	
ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ (Editor)		3 คะแนน/วารสาร	

ข้อกำหนด	เงื่อนไข	คะแนน	หมายเหตุ
ของวารสาร Scopus/ISI			
บริการวิชาการ (ทำฟรี ตามนโยบายของคณะฯ หรือ คณะฯ ร้องขอ)		2 คะแนน/โครงการ	ไม่ได้รับค่าวิทยากร/ค่าตอบแทน
กิจกรรม Roadshow		1 คะแนนต่อรอบ กรณีไป กลับ 2 คะแนนต่อรอบ กรณีค้าง คืน 1-2 คืน 3 คะแนนต่อรอบ กรณีค้าง คืน 3 คืนขึ้นไป	
วิทยากรค่ายเพื่อส่งเสริม กิจกรรมการรับสมัคร นักศึกษา		3 คะแนนต่อรอบ/ต่อคน/ครั้ง	เป็นโครงการที่คณะอนุมัติให้จัดตามความ เหมาะสมของจำนวนวิทยากร

ข้อกำหนด	เงื่อนไข	คะแนน	หมายเหตุ
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการรับนักศึกษา (1)	เป็นการบูรณาการจากโครงการวิจัยที่ใช้เงินจากหรือบริการวิชาการที่มีรายได้ โดยใช้เงินจากโครงการในการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการจากโครงการ CSR ของหน่วยงานภายนอก	4 คะแนน/โครงการที่จัด (จำนวนครั้ง)/คน	ส่งเสริม เช่น มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ม. 6 เข้าร่วม (อย่างน้อย 10 คน) ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องศาสตร์ที่คณะฯ เปิดสอน และมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
อาจารย์ที่ทำโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่น		2 คะแนน/โครงการที่จัด (จำนวนครั้ง)/คน	เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะฯ กลุ่มเป้าหมาย ม. 6 เข้าร่วม (อย่างน้อย 10 คน) ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องศาสตร์ที่คณะฯ เปิดสอน และมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
จัดทำคลิปวิดีโอในรายวิชา/โครงการ		2 คะแนน/คลิป	เพื่อการโปรโมทคณะฯ ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และการสมัครเรียนของนักศึกษา ต้องเป็นกิจกรรมที่มีการเข้าชม อย่างน้อย 100 views หรือ 20 share
อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล	ระดับชาติ	2 คะแนน	ถ้าอาจารย์มากกว่า 1 คนให้หารเท่ากัน
	ระดับนานาชาติ	4 คะแนน	

ข้อกำหนด	เงื่อนไข	คะแนน	หมายเหตุ
			รางวัลหมายถึง รางวัลจากการแข่งขัน ประกวด หรือ นำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นต้น
สอนข้ามคณะฯ	เป็นอาจารย์ผู้สอน	3 คะแนน/ต่อรายวิชา	
	อาจารย์ผู้ประสานงาน (ทำการสอนด้วย)	4 คะแนน/ต่อรายวิชา	
	ประสานงาน	2 คะแนน/ต่อรายวิชา	
ประธานหลักสูตร		6 คะแนน	
คณะทำงานด้าน การตลาดและ คณะกรรมการองค์กร สัมพันธ์ประจำคณะฯ		3 คะแนน	
อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการที่ได้รับการ ตีพิมพ์ในวารสาร	เป็นวารสารที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า TCI (Tier 2)	2 คะแนน/ต่อคน/จำนวน ผลงาน	
ผู้ผ่านการประเมิน PSU- TPFS		5 คะแนน	นับได้เฉพาะรอบปีที่ผ่านมาการประเมินเท่านั้น

ข้อกำหนด	เงื่อนไข	คะแนน	หมายเหตุ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ คณะจัดหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา		0.5 คะแนน ต่อกิจกรรม	
เป็นวิทยากรกิจกรรมที่ คณะจัดโดยไม่ได้รับ ค่าตอบแทน		2 คะแนน ต่อกิจกรรม	
โครงการที่คณะฯ ร้อง ขอและมีความสำคัญ			คณะสามารถประกาศเพิ่มเติมโดยผ่านความ เห็นชอบของกรรมการประจำคณะฯ ตามความ จำเป็นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการความร่วมมือที่ไม่ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ให้คณบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระพงษ์ เกิดสิน)
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม